

สรุปการประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา ประจำปี ๒๕๕๘  
ระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม - ๑ เมษายน ๒๕๕๘  
ณ กรุงเทพมหานคร สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

นายจเร พันธุ์เปรื่อง เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะสมาชิกสมาคมเลขาธิการรัฐสภาได้นำคณะผู้แทนไทยเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา ประจำปี ๒๕๕๘ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม - ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ณ กรุงเทพมหานคร สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น ๙๗ คน จากประเทศสมาชิก จำนวน ๖๕ ประเทศ สมาชิกสมทบ จำนวน ๓ องค์การ และสมาชิกใหม่ จำนวน ๙ คน โดยนาง Doris Katai Katabe Mwinga ประธานสมาคมเลขาธิการรัฐสภาและเลขาธิการรัฐสภาสาธารณรัฐแซมเบีย เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุม โดยกล่าวถึงความสำคัญของการประชุมและดำเนินการประชุม พร้อมทั้งชี้แจงกำหนดการประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา ประจำปี ๒๕๕๘

ที่ประชุมได้มีการเลือกตั้งรองประธานสมาคมเลขาธิการรัฐสภา จำนวน ๑ ตำแหน่ง โดยผู้ที่ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คือ นาย Philippe Schwab เลขาธิการรัฐสภาสมาพันธ์รัฐสวิส และมีการเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมเลขาธิการรัฐสภา จำนวน ๑ ตำแหน่ง แทนนาย Schwab ซึ่งไปรับตำแหน่งรองประธานฯ และอีก ๑ ตำแหน่ง แทนนายสมศักดิ์ มนูญิจู มีกำหนดครบวาระในเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ แต่ได้ขอลาออกจากตำแหน่งก่อน เนื่องจากจะเกษียณอายุราชการในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ โดยผู้ที่ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คือ นาย Jose Manuel ARAUJO รองเลขาธิการรัฐสภาโปรตุเกส และนางสาว Claressa SURTEES รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเครือรัฐออสเตรเลีย ซึ่งจะมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๓ ปี

การประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภาเป็นการประชุมของเลขาธิการรัฐสภานานาชาติ ซึ่งมีภารกิจที่สำคัญ คือ การเรียนรู้กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและกระบวนการของรัฐสภา การพัฒนาระบบรัฐสภาให้มีความก้าวหน้าและเข้มแข็ง รวมทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับระบบรัฐสภาแก่บุคคลในวงงานรัฐสภาและสาธารณชนทั่วไป ตลอดจนการให้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานเลขาธิการรัฐสภาด้วยกัน ซึ่งที่ประชุมได้มีการอภิปรายและนำเสนอประเด็นที่น่าสนใจ อาทิ “สมาชิกรัฐสภาต้องการอะไรจากสื่อและสื่อต้องการอะไรจากสมาชิกรัฐสภา” “การสื่อสารระหว่างรัฐสภาตุรกีกับเยาวชน” “ระเบียบข้อบังคับของกลุ่มการเมืองทางรัฐสภา” “อำนาจและสมรรถนะของพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลและพรรคการเมืองฝ่ายค้านในรัฐสภาที่ประกอบด้วยพรรคการเมืองหลายพรรค” “ลึอบปียีสต์และกลุ่มผลประโยชน์ : ในอีกรมมมองหนึ่งของกระบวนการนิติบัญญัติ” “เมื่อสภานิติบัญญัติมีความเป็นอิสระจากการถูกดำเนินคดี : การตรวจสอบการให้สมาชิกพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลออกจากการดำรงตำแหน่งสมาชิกรัฐสภา” “การสร้างความเข้มแข็งให้แก่สภานิติบัญญัติของโปรตุเกสเพื่อออกกฎหมายที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น” “การจัดตั้งรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ในปี ๒๕๕๕” “แนวทางการปฏิบัติภารกิจคณะกรรมการของรัฐสภาอูรุกวัย” “การทำให้โครงสร้างสำนักงานเลขาธิการรัฐสภามีประสิทธิภาพสูงสุด” “ระบบคณะกรรมการในอินเดีย : ประสิทธิภาพในการส่งเสริมการบริหาร” และ “รัฐสภาพม่าและบทบาทด้านสารสนเทศในการพัฒนา”

อนึ่ง เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์และศึกษาเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม คณะผู้แทนไทยได้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมเลขาธิการรัฐสภา ณ วัดบาย ดิงห์ (Bai Dinh) และล่องเรือชมแหล่งภูมิทัศน์จำงอาน (Trang An Scenic landscape Complex) ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแบบผสมทั้งทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗

ประมวลภาพการประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา ประจำปี ๒๕๕๘  
ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม



คณะผู้แทนไทย นำโดย นายจเร พันธุ์เปรื่อง เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
เข้าร่วมการประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม



คณะผู้แทนไทยร่วมกันถ่ายภาพ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติเวียดนาม



เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมอบของที่ระลึกให้แก่ นาง Doris Katai Katabe Mwinga  
ประธานสมาคมเลขาธิการรัฐสภาและเลขาธิการรัฐสภาสาธารณรัฐแซมเบีย



เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมอบของที่ระลึกให้แก่ นาย Nguyen Hahn Phuc  
เลขาธิการสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม





คณะผู้แทนไทยเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ณ วัดบายดิงห์ และล่องเรือชมแหล่งภูมิทัศน์จำงอาน

